

BÁO CÁO

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công quý I năm 2024

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thực hiện Công văn số 2754/STC-QLGCS ngày 20/12/2022 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sở Ngoại vụ tự báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công quý I năm 2024 như sau:

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

a. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-SNgV ngày 12/4/2023 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của sở Ngoại vụ năm 2023.

Sở Ngoại vụ đã thực hiện việc quản lý, sử dụng các tài sản được nhà nước giao theo các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng và xử lý tài sản. Tài sản được theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán đơn vị, có sự phân công, phân cấp rõ thẩm quyền cùng như trách nhiệm của từng phòng, đơn vị và các cá nhân trong việc quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước.

Hàng năm Sở Ngoại vụ có ban hành kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản tại đơn vị; việc thực hiện mua sắm tài sản đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; trình tự, thủ tục về mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước thực hiện theo đúng tham quyền đã được phân cấp, sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm tài sản nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và luật đấu thầu, thực hiện cơ chế công khai minh bạch quy trình về quản lý, mua sắm và sử dụng tài sản nhà nước.

b. Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm quản lý, sử dụng tài sản công

Trên cơ sở các nội dung phân cấp của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ

Tài chính, các quy định cụ thể của địa phương về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, từ đó việc đầu tư, mua sắm tài sản tại Sở Ngoại vụ được thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu thầu; Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện cơ chế công khai, minh bạch trong đầu tư, mua sắm tài sản, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, không có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Toàn thể công chức và người lao động luôn đề cao ý thức tự giác, quản lý và sử dụng tài sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng tài sản công.

Sở Ngoại vụ luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan tiết kiệm đúng mục đích.

c. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công: Không có.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Sở Ngoại vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan; thường xuyên nhắc nhở công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng chống thất thoát, chống lãng phí.

3. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công: Không có.

Trên đây là báo cáo tình hình, sử dụng tài sản công quý I năm 2024 của Sở Ngoại vụ.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*
- Sở Tài chính;
- BGD Sở;
- Lưu: VT, ctkhong.



Huỳnh Thanh Hải